



คำนิยม

ของ

ดร.โกทิน พลกุล ประธานรัฐสภา

เนื่องในโอกาสที่ภราดา มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ

มีอายุครบ ๗๒ ปี ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘

\*\*\*\*\*

ภราดา มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ อธิการบดีคฤหบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เป็นนักรับการศึกษา และเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีลูกศิษย์ และผู้ที่เคารพนับถือเป็นจำนวนมาก โดยเหตุที่การศึกษาเป็นเรื่องของการจัดโอกาส และสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาก้าวทันโลก ทันวิทยาการอย่างเป็นพลวัต การบอกให้รู้ หรือสั่งสอนให้ผู้เรียนยอมรับ จึงไม่ใช่การศึกษาที่มีคุณภาพสูงเท่ากับการศึกษาแบบให้คิด ให้ใช้เหตุผล และการเลือกสรรจากข้อมูลที่มีความหลากหลาย กว้างขวาง หลายแง่มุม เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แนวความคิดนี้มีใช้ของใหม่ แต่เป็นปรัชญาการศึกษาที่ท่านภราดา มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ ได้นำมาเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ในสมัยที่ท่านเป็นอธิการบดี กอปรกับพื้นฐานความเชื่อที่วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าการศึกษาเป็นเรื่องของการแสวงหาความจริง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่มนุษย์และสังคม ได้ส่งผลให้เอแบคเป็นสถานศึกษาที่ก้าวหน้า พัฒนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

โดยส่วนตัวแล้ว ผมประทับใจในข้อเขียนของท่านที่ว่า "ถึงแม้ครูในสมัยใหม่จะมีเทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดวิทยาการความรู้ที่ก้าวหน้าเลิศเลอประการใด แต่บทบาทในการให้การศึกษาและอบรมคนให้เป็นคน รวมทั้งบทบาทในการอภิบาลให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นและเยาวชน ยังเป็นหน้าที่หลักของครู ผู้บริหารหรือนุเคราะห์ทางการศึกษาอยู่" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครูในความคิดของท่านอย่างชัดเจน รวมถึงทัศนคติของท่านที่ได้แสดงต่อสาธารณชนในหลาย ๆ ครั้งที่ว่า "ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับอิสระเสรีภาพทางความคิด และการเลือกของเขา ถ้าปราศจากเงื่อนไขแล้ว ผู้เรียนคนนั้นจะไม่บรรลุถึงการมีวุฒิภาวะเชิงศีลธรรม" และ "การเน้นให้มีอิสระภาพทางความคิด จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้บรรลุถึงความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ ตามนัยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์" แนวคิดดังกล่าว ย่อมชี้ชัดให้เห็นถึงนวัตกรรมการศึกษาที่ว่า "University without wall" หรือมหาวิทยาลัยปราศจากกำแพง คือเรียนรู้ได้หมดทุกวิถีทาง ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียนอย่างเดียว

ในโอกาสที่ท่านจะมีอายุครบ ๗๒ ปี ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผมขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และ ณ โอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมในผลงานของท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ในการปฏิรูปการศึกษาของชาติอย่างจริงจังเสมอมา และผมเชื่อว่าการอุทิศตนอย่างแรงกล้านี้ ย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปได้ก้าวตามทางที่ท่านได้วางไว้ และขยายผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบการศึกษาไทยเกิดการพัฒนาอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป

(นายโกทิน พลกุล)

ประธานรัฐสภา

